

*
Số 165-KH/QU

KẾ HOẠCH

Tổ chức thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019

Căn cứ Hướng dẫn số 55-HD/BTGTU ngày 05 tháng 12 năm 2018 của Ban Tuyên giáo Thành ủy về tổ chức học tập chuyên đề năm 2019 “*Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh*”; Hướng dẫn số 56-HD/BTGTU ngày 24 tháng 12 năm 2018 của Ban Tuyên giáo Thành ủy về việc tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử trong năm 2019.

Thực hiện Kế hoạch số 48-KH/QU ngày 13 tháng 10 năm 2016 của Ban Thường vụ Quận ủy về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Căn cứ vào tình hình thực tiễn năm 2019, Ban Thường vụ Quận ủy xây dựng kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cụ thể trong năm 2019 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Tiếp tục tổ chức quán triệt, tuyên truyền sâu rộng trong cấp ủy các cơ sở Đảng, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang và nhân dân nhận thức sâu sắc hơn nữa về những nội dung cơ bản, giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đặc biệt là trong vận dụng nội dung chuyên đề năm 2019 “*Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh*” gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và giải quyết các vấn đề bức xúc, nổi cộm ở từng địa phương, cơ quan, đơn vị.

- Tiếp tục đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp, Nghị quyết số 04 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, phát hiện, xây dựng, nhân rộng và biểu dương, khen thưởng các điển hình tiên tiến về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đấu tranh với các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực phản động, thù địch.

- Từng cấp, từng ngành, cơ quan, đơn vị cụ thể hóa thành những việc làm cụ thể, thiết thực và tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Công tác tuyên truyền Chỉ thị 05-CT/TW và triển khai học tập chuyên đề năm 2019:

- Tuyên truyền về nội dung chuyên đề năm 2019 “*Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh*” gắn với tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, thành phố, quận; các phong trào thi đua yêu nước và tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ của địa phương, cơ quan, đơn vị; tập trung tuyên truyền kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2019) và 50 năm tác phẩm “*Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân*” (1969-2019).

Về tổ chức học tập chuyên đề năm 2019: tiếp tục thực hiện theo Kế hoạch số 152-KH/QU ngày 25 tháng 12 năm 2018 của Ban Thường vụ Quận ủy.

- Tiếp tục đổi mới hình thức tuyên truyền, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thông qua Cổng thông tin điện tử Quận, Bản tin Quận 9, fanpage “*Vùng bung 6 xã*”, fanpage “*Tuổi trẻ Quận 9*” và các trang tin điện tử của cơ sở. Dự kiến trong năm 2019 thành lập mới chuyên trang “*Học tập và làm theo Bác*” trên Cổng thông tin điện tử Quận. Tăng cường khai thác thông tin tuyên truyền từ thư viện sách điện tử theo địa chỉ: thuviensachHoChiMinh.tphcm.gov.vn hoặc thuviensachHoChiMinh.tphcm.org.vn.

- Tổ chức các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, hội thi và các hoạt động khác có liên quan đến việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong năm 2019 theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Thành ủy.

2. Xác định rõ trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu các cấp, các ngành, các địa phương, cơ quan, đơn vị; xây dựng kế hoạch làm theo các nội dung chủ yếu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

- Mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cần quán triệt sâu sắc Quy định số 08-QĐi/TW ngày 25 tháng 10 năm 2018 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về “*trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương*”; tiếp tục bổ sung, xây dựng bản kế hoạch cá nhân và bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện để thực hiện tốt nội dung đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII; Quy định số 101-QĐ/TW của Ban Bí thư và Quy định 08-QĐi/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII năm 2019 (*hoàn thành trước 30/4/2019*).

- Từng đảng viên nghiêm túc thực hiện việc tự phê bình, phê bình trong sinh hoạt chi bộ, có đối chiếu với các nội dung đăng ký trong bản cam kết cá nhân, có nội dung góp ý và đánh giá, nhận xét của chi bộ.

- Trước kỳ phân tích chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên năm 2019, cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở tổ chức họp đánh giá kết quả và nhận xét trong bản cam kết của từng cá nhân kèm theo hồ sơ phân loại cán bộ đảng viên cuối năm.

3. Xác định nội dung đột phá nhằm tạo chuyển biến rõ rệt trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

+ **Cấp Quận:** tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai, trật tự xây dựng theo Nghị quyết 13 của Ban chấp hành Đảng bộ Quận; tập trung giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường theo Chỉ thị 19-CT/TU về thực hiện Cuộc vận động Người dân thành phố Hồ Chí Minh không xả rác ra đường và kênh rạch, vì thành phố sạch và giảm ngập nước; thực hiện có hiệu quả các nội dung đăng ký thi đua theo chủ đề năm 2019 “Năm đột phá cải cách hành chính và thực hiện Nghị quyết 54 của Quốc hội”; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình trọng tâm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận lần thứ V nhiệm kỳ 2015-2020.

+ **Cấp cơ sở:** căn cứ vào những nội dung đột phá đã được cấp quận xác định và tình hình cụ thể của từng địa phương, cơ quan, đơn vị để xác định những vấn đề đột phá và đưa ra phương thức thực hiện phù hợp, qua đó tạo sự chuyển biến mạnh mẽ và rõ rệt trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019.

4. Công tác tuyên dương, nhân rộng các gương điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019

- Tăng cường công tác biểu dương, khen thưởng, nhân rộng các gương điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thông qua việc xây dựng “Kỷ yếu điện tử giới thiệu các gương điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019 và những năm tiếp theo”. Quan tâm việc phát hiện, đề xuất và tổ chức lễ biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018-2019 nhân kỷ niệm 129 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2019).

- Khuyến khích các đơn vị cơ sở chủ động xây dựng kế hoạch quay video clip giới thiệu “Gương sáng quanh tôi” năm 2019 tại cơ quan, đơn vị, địa phương và gửi sản phẩm đạt chất lượng về Ban Tuyên giáo Quận ủy để đăng tải trên chuyên trang “Học tập và làm theo Bác” thuộc Cổng thông tin điện tử Quận và trang fanpage “Vùng bưng 6 xã”.

5. Công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết, định kỳ 6 tháng tổ chức giao ban tại cơ quan, đơn vị mình; báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách

Hồ Chí Minh của đơn vị về Ban Thường vụ Quận ủy (thông qua Ban Tuyên giáo Quận ủy) (hoàn thành trước 10/6/2019 và 10/11/2019).

Thành lập Đoàn kiểm tra, giám sát kết quả thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW năm 2019 của Quận ủy tại một số cấp ủy chi, đảng bộ cơ sở trên địa bàn.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Tuyên giáo Quận ủy:

- Tham mưu Ban Thường vụ Quận ủy báo cáo sơ kết 03 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và kế hoạch tổ chức Lễ biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018-2019.

- Tham mưu Ban Thường vụ Quận ủy các kế hoạch: tổ chức Tọa đàm nhân kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc Bác Hồ (1969-2019); kế hoạch xây dựng Kỷ yếu điện tử giới thiệu gương điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019 và những năm tiếp theo; kế hoạch tổ chức hội nghị học tập, nghiên cứu, quán triệt 50 năm tác phẩm “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân” (1969-2019).

- Tham mưu tổ chức hội nghị giao ban Chỉ thị 05-CT/TW giữa lãnh đạo Quận ủy với cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội Quận.

- Đổi mới hình thức tuyên truyền việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng nhiều hình thức trực quan, sinh động; chủ động phối hợp với Ủy ban Nhân dân Quận trong việc xây dựng chuyên trang “Học tập và làm theo Bác” trên Cổng thông tin điện tử Quận; đẩy mạnh khai thác và sử dụng có hiệu quả trang fanpage “Vùng bung 6 xã” (<http://www.facebook.com/vungbung6xa>).

- Tiếp tục phối hợp với Quận đoàn 9, Trung tâm Văn hóa, Phòng Văn hóa Thông tin Quận duy trì hoạt động của các chuyên trang, chuyên mục đăng tin bài về kết quả các hoạt động thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị trên địa bàn quận, các gương tập thể, cá nhân tiêu biểu thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên website và Bản tin Quận 9; theo dõi, tổng hợp và báo cáo kết quả các hoạt động triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW năm 2019 của cơ sở.

- Tiếp tục phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị thực hiện việc giảng dạy các chuyên đề học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong các lớp học cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên trên địa bàn quận.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu, hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Thành ủy, Thường trực Quận ủy.

2. Ban Tổ chức Quận ủy tiếp tục tham mưu Ban Thường vụ Quận ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Quy định số 101-QĐ/TW ngày 07 tháng 6 năm 2012 của Ban Bí thư (khóa XI) về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là

cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp và Quy định số 08-QĐ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2018 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về “trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương” trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Căn cứ đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp của Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Tổ chức Quận ủy tham mưu Ban Thường vụ Quận ủy cụ thể tiêu chí và tiêu chuẩn các mức xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2019; trong đó lấy phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống làm gốc; kết quả, hiệu quả công việc làm thước đo chủ yếu trong đánh giá, xếp loại.

3. Ủy ban Kiểm tra Quận ủy phối hợp với Ban Tuyên giáo Quận ủy tham mưu Ban Thường vụ Quận ủy kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW năm 2019 tại một số chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc; tham mưu Ban Thường vụ Quận ủy xây dựng kế hoạch giám sát một số chi, đảng bộ cơ sở trong việc triển khai thực hiện Quy định số 03-QĐ/QU ngày 01 tháng 3 năm 2018 về quy trình giải quyết thông tin phản ánh liên quan các tập thể, cá nhân suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, vi phạm quy định của đảng, pháp luật của nhà nước.

4. Các chi bộ, đảng bộ cơ sở, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội Quận có trách nhiệm tổ chức thực hiện tốt công tác tuyên truyền và triển khai thực hiện các nội dung trọng tâm của Chỉ thị 05-CT/TW năm 2019 tại cơ quan, đơn vị, địa phương; đồng thời, hướng dẫn việc đăng ký và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tổ chức các hội nghị chuyên đề, hội thi, hoạt động truyền thông.... Định kỳ 06 tháng, năm báo cáo tình hình việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho Ban Thường vụ Quận ủy (*thông qua Ban Tuyên giáo Quận ủy*).

Tham gia viết bài để đăng trên kỷ yếu điện tử theo kế hoạch chung của Quận ủy. Chủ động xây dựng các video clip giới thiệu “Gương sáng quanh tôi” tại cơ sở để kịp thời tuyên truyền trên trang mạng xã hội của đơn vị và gửi đăng tải trên trang “Vùng bưng 6 xã”. Lập hồ sơ đề nghị khen thưởng cấp Quận đối với những gương tiêu biểu nổi bật và tổ chức tuyên dương các gương điển hình còn lại tại Lễ biếu dương, khen thưởng của cấp mình.

5. Ủy ban Nhân dân Quận

Chỉ đạo Văn phòng HĐND-UBND, Trung tâm Văn hóa và Phòng Văn hóa Thông tin Quận thực hiện việc đăng tải thông tin trên Cổng thông tin điện tử của Quận, Bản tin Quận 9 về những gương tập thể, cá nhân điển hình; tiếp tục tổ chức tuyên truyền, cổ động việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với tổ chức các hoạt động lễ hội, văn hóa văn nghệ... Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động sáng tác, giới thiệu các tác phẩm văn học, nghệ thuật gắn với chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Trên đây là kế hoạch tổ chức thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019. Đề nghị cấp ủy các chi bộ, đảng bộ cơ sở, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội Quận nghiêm túc triển khai thực hiện.

Nơi nhận:

- Đ/c Lâm Hữu Đức, Trưởng phòng HH BTGTU,
- Đ/c Phạm Ngọc Hợi, Phó CVP BTGTU,
- Văn phòng BTG Thành ủy,
- TTQU, TT UBND Quận,
- Các Ban Đảng QU, VPQU, TTBDCT Quận,
- Phòng Văn hóa Thông tin, TTVH Quận,
- Cấp ủy Chi, Đảng bộ cơ sở,
- MTTQ và các đoàn thể Quận,
- Lưu.



T/M BAN THƯỜNG VỤ

PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC

Cao Văn Minh